

**BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026**

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND thành phố Lai Châu)

ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại báo cáo số 1413/BC-UBND ngày 01/6/2023 của UBND thành phố	Kết quả của Đoàn giám sát TTHĐND Thành phố
I	Kiến nghị trước kỳ họp thứ chín HĐND thành phố khóa IV		
	PHƯỜNG ĐÔNG PHONG		
1	Cử tri Vui Văn Quyền – Bản Tả Xin Chải Năm 2018, gia đình bà Thảo Thị Hóa bị thu hồi một phần đất để làm đường ống thoát nước (cạnh trạm y tế phường Đông Phong), gia đình đã bàn giao đất làm đường ống nước đến nay đã hoàn thành công trình nhưng chưa chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp cho gia đình. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho gia đình.	Đã giải quyết UBND thành phố đã ban hành Quyết định thu hồi đất cho hộ gia đình bà Thảo Thị Hóa, hộ gia đình bà Hóa đã làm thủ tục chỉnh lý biên động theo quy định.	Đã giải quyết Tổ đại biểu nhất trí với trả lời của UBND thành phố
2	Cử tri Vui Văn Quyền – Bản Tả Xin Chải - Đề nghị đầu tư cấp đường ống nước sạch từ bản Tả Xin Chải đến Trung đoàn 880 để Nhân dân có nước sạch sinh hoạt và phục vụ sản xuất.	Đã giải quyết: Khu vực cử tri kiến nghị đã nằm trong quy hoạch cấp nước của Công ty nước. Tuy nhiên, để có cơ sở đầu tư lắp đặt đường ống cấp nước, Công ty đề nghị Nhân dân lập danh sách các hộ có nhu cầu sử dụng nước sạch gửi về Phòng Quản lý và Phát triển khách hàng của Công ty theo địa chỉ: số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu. Đến thời điểm hiện tại,	Đã giải quyết Tổ đại biểu nhất trí với trả lời của UBND thành phố

		Công ty chưa nhận được danh sách các hộ có nhu cầu sử dụng nước sạch tại khu vực cử tri kiến nghị gửi đến Công ty.	
3	Cử tri Lương Văn Thanh – Tổ dân phố số 25: Vía hè các khuôn viên cây xanh tổ dân phố số 25, phường Đông Phong do tổ dân phố quản lý hay công ty môi trường quản lý? Nếu do tổ dân phố quản lý đề nghị trang bị phương tiện hoặc hỗ trợ kinh phí để dọn vệ sinh, nếu do Công ty Môi trường quản lý thì đề nghị Công ty dọn vệ sinh.	Đã giải quyết Từ năm 2023, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện vệ sinh các khuôn viên cây xanh khu vực công cộng vào các đợt phát động tổng vệ sinh, các dịp lễ, tết theo kế hoạch, chỉ đạo của UBND thành phố.	Đã giải quyết Tổ đại biểu nhất trí với trả lời của UBND thành phố
	PHƯỜNG QUYẾT TIẾN		
4	Cử tri Hoàng Văn Oanh - Tổ dân phố số 7: Trong thời gian qua, trên các trục đường 58m có tình trạng các cháu học sinh trường Trung học phổ thông Quyết Thắng khi tham gia giao thông thường bốc đầu xe, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp để ngăn chặn tình trạng trên.	Đã giải quyết Để đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã quan tâm, thường xuyên chỉ đạo Công an thành phố và đề nghị các đơn vị, lực lượng Công an tỉnh phụ trách công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông đường bộ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính. Từ đầu năm 2022 đến nay, đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 1044 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 949 trường hợp, nộp phạt ngân sách nhà nước số tiền 844.347.000đ, trong đó đã xử lý 77 trường hợp vi phạm có độ tuổi dưới 18 tuổi (<i>26 trường hợp từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi áp dụng mức phạt cảnh cáo; 51 trường hợp từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi áp dụng hình thức phạt tiền = 40.175.000đ</i>); đặc biệt xử lý vi phạm 05 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm hành vi “ <i>điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh</i> ”, “ <i>lạng lách, đánh võng</i> ” trên đường bộ trong đô thị. Công an thành phố đã lập hồ sơ xử lý theo quy định. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng phóng sự tuyên truyền về các hành vi vi phạm, ban hành văn bản	Đã giải quyết Hiện tại đã hạn chế tình trạng học sinh lạng lách, đánh võng, đeo 3, không đội mũ bảo hiểm.

		gửi các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố phối hợp trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông đường bộ tới học sinh, sinh viên. Xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo TTATGT-TTXH, phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố Lai Châu; kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023.	
	XÃ SAN THÀNG		
5	Cử tri Lù Văn Hiền - bản Chin Chu Chải: Đề nghị có dự án đo đạc điều chỉnh, cấp lại sổ đỏ đồng loạt cho các hộ dân do quy chủ, diện tích, lô thửa bị sai.	Đã giải quyết Khu vực cử tri phản ánh đã được đo đạc địa chính theo dự án năm 2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư; hiện tại qua kiểm tra khu vực trên chưa đủ điều kiện đo đạc lại theo quy định tại Điều 17, Thông tư 25/2014 của Bộ TNMT. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân phát hiện có sai sót về đo đạc và cấp giấy CNQSD đất đề nghị liên hệ với UBND xã San Thàng để thực hiện trình tự thu hồi và cấp đổi, cấp lại theo quy định của Bộ thủ tục hành chính.	Đã giải quyết Nhất trí với nội dung trả lời của UBND thành phố. UBND xã đã hướng dẫn gia đình thu hồi và chỉnh lý GCNQSD đất.
6	Cử tri Nguyễn Văn Hùng - bản Chin Chu Chải: Gia đình tôi có đất bị thu hồi để làm đường tỉnh lộ 130, hiện gia đình đã nhận được 2 lần thông báo về giá đền bù đất khác nhau. Đề nghị xem xét lại giá đền bù đất cho gia đình tôi theo đúng quy định pháp luật.	Đã giải quyết Qua kiểm tra hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường So) hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng không có đất bị thu hồi tại dự án. Phần diện tích đất gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng đang sử dụng được quy chủ mang tên bố vợ là ông Vùi Văn Dy diện tích thu hồi 36,7 m ² loại đất bằng trồng cây hàng năm khác. Gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng xây dựng nhà trên phần diện tích đất bằng trồng cây hàng năm khác không đúng mục đích sử dụng đất. Theo Điểm c, khoản 7, điều 21 Quyết định 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Quy định “ <i>Trường hợp xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất và xây dựng trước kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt thì hỗ trợ 50% mức bồi thường theo quy</i>	Đã giải quyết Nhất trí với nội dung trả lời của UBND thành phố. Theo quy định của Nhà nước. Nhưng gia đình chưa nhất trí và chưa nhận tiền đền bù. Đang làm quy trình cưỡng chế.

		<p><i>định tại khoản 1, Điều 10 quy định này”.</i></p> <p>Về đơn giá bồi thường về đất Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã tính đúng đủ theo “<i>Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND thành phố Lai Châu về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất cho 07 dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu</i>”.</p> <p>Về đơn giá bồi thường tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã lập phương án đúng đủ theo “<i>Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình trên đất, cây trồng vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu</i>”</p> <p>Hộ gia đình ông Vui Văn Dy đã được UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 17/12/2021. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã gửi Quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho hộ gia đình ông Vui Văn Dy và ông Nguyễn Mạnh Hùng.</p> <p>Hiện tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã mời hộ gia đình ông Vui Văn Dy (Nguyễn Mạnh Hùng) nhận tiền bồi thường 02 lần tuy nhiên hộ gia đình chưa nhất trí nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án lý do đề nghị bồi thường 100% đơn giá tài sản cho gia đình và đề nghị tính hỗ trợ hết phần diện tích nhà của gia đình.</p>	
7	Cử tri Hồ Văn Đông - bản San Thàng: Đề nghị chuyển công tơ điện từ cột tạm vào cột điện chính cho Nhân dân khu vực từ nhà anh Kém đến nhà ông Khèn.	Đã giải quyết Điện lực thành phố đã phối hợp với cử tri Hồ Văn Đông và các hộ gia đình thực hiện di chuyển hòm công tơ, dây khách hàng của 08 hộ gia đình đoạn từ nhà ông Kém đến nhà ông Khèn xong trong ngày 27/11/2022.	Đã giải quyết
	XÃ SÙNG PHÀI		
8	Cử tri bản Sùng Chô: Trạm xăng dầu số 11,	Đã giải quyết	Đã giải quyết

	<p>bản Sùng Chô, xã Sùng Phải thường xuyên có xe tải, xe container chở mũ nhựa cao su dùng đỗ, bơm xăng dầu; trong quá trình dùng đỗ các xe này đã làm tràn nước mũ cao su ra đường và nền trạm xăng dầu gây nên mùi hôi thối kéo dài, độc hại, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe Nhân dân. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý không cho xe chở mũ cao su dùng đỗ gần khu dân cư và phải có xe chuyên dụng chở mũ cao su, không để tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường.</p>	<p>UBND thành phố đã chỉ đạo, kiểm tra giải quyết và có báo cáo trả lời. Qua theo dõi, đến nay không còn tình xe vận chuyển mũ cao su dùng, đỗ theo ý kiến phản ánh của cử tri.</p>	<p>Qua giám sát của tổ và ý kiến của Nhân dân Hiện nay đã không có xe chở mũ cao su dùng, đỗ xe tại cây xăng nữa.</p>
PHƯỜNG QUYẾT THẮNG			
<p>9</p>	<p>Cử tri Trần Thị Hợp - Bản Nậm Loỏng 3: Hiện nay Công ty nước và Công ty Điện lực không còn đặt địa điểm thu tiền điện, tiền nước trên địa bàn phường do khuyến khích các hộ dân thanh toán qua tài khoản tuy nhiên đối với phường Quyết Thắng 2/3 dân số làm nông nghiệp, không sử dụng tài khoản. Đề nghị thành phố có ý kiến đề nghị Công ty Điện lực thành phố và Công ty nước bố trí đặt địa điểm thu tiền hợp lý trên địa bàn phường thuận tiện cho người dân đi nộp tiền.</p>	<p>Về tiền điện: Đã giải quyết. Thực hiện công văn số 322/UBND-TCKH ngày 28/2/2019 của UBND thành phố Lai Châu về việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP; công văn số 4475/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025; Công văn số 4303/UBND-KTN ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.</p> <p>Từ năm 2019 đến nay Điện lực thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động các khách hàng sử dụng điện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Đồng thời tăng cường phối hợp với tất cả các ngân hàng trên địa bàn (BIDV, Vietinbank, Lienvietpostbank, Agrinbank). Các tổ chức trung gian như VNPT, Vnpay, Viettel Viettelpay, Zalo, Vimo, Payo...) tạo điều kiện cho khách hàng trích nợ tự động, mở các ví điện tử thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt được thuận lợi nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi. Đến nay tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền</p>	<p>Đã giải quyết.</p>

		<p>mặt đạt 80,4%.</p> <p>Hiện tại trên địa bàn thành phố Lai Châu các dịch vụ đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt cho tất cả các khách hàng kể cả các khách hàng không có tài khoản tại các ngân hàng, không có điện thoại thông minh, không cần mạng Internet...</p> <p>Các khách hàng không có tài khoản có thể đến các ngân hàng, các điểm thu hộ tiền điện như Viettel, VNPT, Thế giới di động, Điện máy Xanh ... hoặc mở các Ví điện tử viễn thông Mobile Money để thực hiện thanh toán tiền điện rất nhanh chóng và tiện lợi. Với nhiều tiện ích trên, Điện lực thành phố Lai Châu đề nghị các hộ gia đình sử dụng điện phối hợp, ủng hộ để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.</p> <p>Về tiền nước, Công ty CP Nước sạch Lai Châu đã giải quyết và trả lời: Thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, Công ty đã thu tiền nước bằng các hình thức không dùng tiền mặt, bỏ thu quầy trên địa bàn thành phố, hiện nay kết quả thu được đang tốt và ổn định đạt 100%.</p> <p>Đối với khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng, đến phòng giao dịch của các ngân hàng và các điểm thu hộ tiền nước (Thế giới di động, Điện máy xanh, Viettel...), các kênh thanh toán điện tử như : Internet Banking/Mobile banking, ViettelPay... Khu vực phường Quyết Thắng, khách hàng thanh toán tại phòng giao dịch ngân hàng Agribank – ngã tư hợp khối thành phố và cửa hàng Viettel – số 193 – đường Nguyễn Trãi – tổ 9 – phường Quyết Thắng.</p>	
10	<p>Cử tri Lê Thế Hoài - Hiệu trưởng trường THCS Quyết Thắng: Đề nghị các cấp quan tâm, xem xét sửa chữa, nâng cấp trực đường</p>	<p>Đã giải quyết Tuyên đường vẫn đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông</p>	<p>Đã giải quyết</p>

	Nguyễn Trãi (từ phường Quyết Thắng đến bên xe cũ) vì tuyến đường này có nhiều vị trí bị lồi, lõm, ổ gà, một số đoạn bị cắt để lấp ống nước, chắp vá không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, mất mỹ quan đô thị.		
	PHƯỜNG TÂN PHONG		
11	Cử tri Thiều Quang Hoàn - Tổ dân phố số 5: Trước kia các hộ gia đình thuộc nông trường cũ được cấp 400m ² đất thổ cư để sử dụng và hàng năm vẫn chấp hành nộp tiền thuê đất. Đề nghị xem xét thoái thu tiền sử dụng đất cho các hộ là 250m ² , hiện tại mới thực hiện 120m ² , còn lại diện tích 130m ² chưa được thoái thu.	Đã giải quyết UBND thành phố đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, và có báo cáo, trả lời. Việc thoái thu tiền sử dụng đất cho các hộ được thực hiện trên cơ sở hạn mức công nhận khi cấp giấy CNQSD đất, theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản của tỉnh.	Đã giải quyết
12	Cử tri Lý Văn Minh - Bản Tả Làn Than: Trong khu vực Bản Tả Làn Than có một số hộ gia đình trước kia được cấp theo diện tái định cư với diện tích đất ở là 500m ² hiện đang có nhu cầu tách sổ để sử dụng đất theo hiện trạng. Đề nghị các cấp quan tâm tạo điều kiện cho các hộ dân.	Đã giải quyết UBND thành phố đã chỉ đạo giải quyết và có báo cáo trả lời; đối với đất tái định cư đã được cấp theo quy hoạch chia lô chi tiết, nên không đủ điều kiện để tách thửa	Đã giải quyết
II	Các kiến nghị sau kỳ họp thứ chín HĐND thành phố		
	PHƯỜNG ĐÔNG PHONG		
1	Cử tri Hoàng Văn Sáu - tổ dân phố số 22: Hiện nay, Tổ dân phố số 22 có dự án thoát nước thải sinh hoạt thành phố đang thi công giao cắt với hạ tầng thoát nước cũ ở đường Nguyễn Hữu	Đã giải quyết: UBND thành phố đã chỉ đạo chủ đầu tư dự án là Ban QLDA tập trung chỉ đạo nhà thầu thi công dứt điểm và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh, thu gom vật liệu thừa sạch sẽ.	Đã giải quyết Tổ đại biểu nhất trí với trả lời của UBND thành phố

	<p>Thọ, có thể gây tắc nghẽn khi trời mưa to, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và kịp thời vệ sinh, thu gom vật liệu thừa trong quá trình thi công, đồng thời bổ sung hố ga tại vị trí giao cắt để đảm bảo yêu cầu thoát nước vào mùa mưa.</p>		
<p>2 Cử tri Ngu yên Thahnh BINH - TỔ dân phố số 23: Đề nghị UBND thành phố xem xét cho các hộ gia đình</p>	<p>Đã giải quyết Tại báo cáo số 1829/BC-UBND ngày 06/7/2023 UBND thành phố đã tổ chức lập quy chế kiến trúc trình Sở Xây dựng (lần 2) thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 897/TTr-UBND ngày 12/4/2023 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Lai Châu. Đồng thời đã ban hành Công văn số 1646/UBND-QLĐ ngày 21/6/2023 về việc hướng dẫn công tác quản lý, quy hoạch, kiến trúc đối việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Lai Châu. Theo đó: Riêng ban công, ô văng được nhô quá chỉ giới xây dựng và được che chắn tạo thành buồng hay lô-gia. Việc nhô ra phải được phòng Quản lý đô thị kiểm tra trước khi cấp phép đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan đường phố. Độ vươn ra tối đa của ban công, mái đua, ô-văng, tường che chắn, buồng, lô-gia tuân thủ theo bảng trong công văn. Khi phòng Quản lý đô thị kiểm tra trước khi cấp phép cần đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan, không gây che chắn làm ảnh hưởng các nhà đã xây dựng hai bên. Trên cơ sở giấy phép xây dựng được UBND thành phố cấp, người dân khi xây dựng nhà ở chấp hành đúng nội dung giấy phép đã cấp.</p>	<p>Đã giải quyết</p>	

<p>đượ c xây gian buồ ng lời ở tầng 2, tầng 3 tron g khu dân cư.</p>		
<p>XÃ SA N TH ÀN G</p>		
<p>3 Cử tri Già ng A Phử - bản Pha n Lìn:</p>	<p>Đã giải quyết UBND thành phố đã giải quyết và có báo cáo trả lời. Qua theo dõi, đến nay không còn tình trạng đốt rác như cử tri đã phản ánh.</p>	<p>Đã giải quyết t</p>

Việc đốt rác tại bãi rác Phan Lìn – xã San Thà ng hiện nay khôn g đảm bảo vệ sinh môi trườ ng. Đề nghị xem xét có giải pháp xử lý để đảm		
--	--	--

bảo vệ sinh môi trường cho nhân dân.		
XÃ SÙNG PHÀI		
4 Cử tri xã Sùng Phài: Kiến nghị 1: Đề nghị Thành phố kiến nghị	Đã giải quyết Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thực hiện theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016, Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực đã hết hiệu lực. Đến thời điểm hiện nay tỉnh chưa ban hành chính sách hỗ trợ giống.	Đã giải quyết Qua giám sát của tổ, UBND Thành phố đã trả lời theo chương

<p>cấp trên tiếp tục hỗ trợ giống g ngô cho Nhâ n dân trên địa bàn gieo tròn g.</p>		<p>trình hỗ trợ giống là Quyế t định 29/20 16/Q Đ- UBN D và Quyế t định 04/20 20/Q Đ- UBN D đã hết hiệu lực hỗ trợ. Tuy nhiên nhân dân đề nghị tiếp</p>
---	--	---

			tục có chính sách hỗ trợ nhữn g năm tiếp theo.
5	Cử tri bản Lùn g Thà ng: Đề nghị thàn h phố có ý kiến với các ngâ n hàn g lắp đặt	Đã trả lời và cung cấp thông tin đến cử tri Kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chuyển đến các Ngân hàng trên địa bàn thành phố và được phúc đáp như sau: Các ngân hàng đã lắp đặt hệ thống máy ATM trên địa bàn thành phố để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của người dân. Trong đó, trước năm 2019, Ngân hàng VietinBank Lai Châu đã lắp đặt 01 máy ATM tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp tỉnh Lai Châu – phường Quyết Thắng tuy nhiên do nhu cầu giao dịch của người dân thấp nên theo quy định, VietinBank Lai Châu phải điều chuyển đến địa điểm khác. Trong thời gian tới, căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân và kế hoạch mở rộng mạng lưới, các Ngân hàng sẽ xem xét trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trang cấp và lắp đặt ATM phù hợp với quy hoạch mạng lưới được phê duyệt.	Đã giải quyết Qua giám sát cử tri cơ bản nhất trí với ý kiến trả lời, nhun g ý kiến của cử tri trước

	<p>một số cây ATM M tại khu vực chợ Quyết Thắng đề Nhân dân giao dịch được thuận tiện.</p>		<p>đây nhân dân chưa dùng thẻ ATM nhiều, hiện nay đa số nhân dân dùng rất nhiều nên đề nghị xem xét đặt một điểm ở khu vực chợ năm Loong.</p>
<p>6</p>	<p>Cử tri bản</p>	<p>Đã giải quyết UBND thành phố đã chỉ đạo, kiểm tra giải quyết và có báo cáo trả lời. Qua theo dõi, đến nay không còn tình xe vận chuyển mù cao su dùng, đỗ theo ý kiến phản ánh của cử tri.</p>	<p>Đã giải quyết</p>

<p>Sùn g Chô : Cử tri đã nhận được trả lời của UB ND thành phố về việc yêu cầu công ty cao su không cho xe chở mũ dùn g đõ</p>		<p>t Qua giám sát của tổ và ý kiến của Nhân dân, hiện nay không có xe chở mũ cao su dùn g, đõ tại cây xăng nữa.</p>
---	--	--

mua xã g và dùn g đồ ở khu dân cư làm tràn nướ c mủ, gây ô nhiễm m môi trườ ng. Tuy nhiê n hoạt độn g này tại bản Sùn g Chỗ		
---	--	--

vẫn tiếp tục diễn ra, gây bức xúc tron g Nhâ n dân. Đề nghị UB ND thàn h phố có biện phá p xử lý tình trạn g trên.		
--	--	--

7	Cử tri Hạng Thị Mậu, Sùng A Páo - bản Cư Nhà La: Đề nghị nâng cấp, mở rộng mạng dẫn nước Cư Nhà La. Mương được	Đã giải quyết Tại báo cáo số 1829/BC-UBND ngày 06/7/2023 Việc nâng cấp, mở rộng mương dẫn nước Cư Nhà La chưa có trong kế hoạch đầu tư do hiện tại kênh đầu tư xây dựng năm 1996 vẫn hoạt động bình thường. Mặt khác mương Phàng Páo vừa được đầu tư xây dựng được vận hành, điều tiết thường xuyên không bị tràn và ngập úng ruộng của nhân dân.	Đã giải quyết
---	--	---	----------------------

đầu
tư
xây
dựn
g
năm
199
6,
hẹp
và
độ
đốc
chư
a
đảm
bảo
khả
năn
g
dẫn,
thoá
t
nướ
c.
Tro
ng
khi
mườ
ng
Phà
ng
Páo
vừa

đượ
c
đầu
tư
xây
dựn
g,
có
điề
m
cuối
thôn
g
xuô
ng
mươ
ng
Cư
Nhà
La,
do
vậy
lượn
g
nướ
c đố
về
mươ
ng
vào
nhữ
ng
ngà

<p>y mưa là rất lớn, sẽ tràn mườ ng gây sạt lở, ngậ p úng ruộn g của các hộ cạnh mườ ng.</p>		
<p>8 Cử tri Tân A Páo - Bản Sùn g Phà</p>	<p>Đã giải quyết UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Tuy nhiên do chưa có kinh phí thực hiện theo dự án đồng loạt, trước mắt đề nghị Nhân dân thực hiện lập hồ sơ cấp GCN đơn lẻ theo bộ TTHC.</p>	<p>Đã giải quyế t Qua giám sát Cử tri Páo</p>

<p>i: Đề nghị UB ND thàn h phó xem xét đo đạc và cấp giấy chứ ng nhậ n quy ền sử dụn g đất cho Nhâ n dân 03 bản Sin Chải</p>		<p>cơ bản nhất trí với ý kiến trả lời của UBN Đ Thàn h phó, nhun g cứ tri có ý kiến trong thời gian tới đề nghị có dự án đo đạc và cấp giấy CNQ SĐĐ cho</p>
---	--	---

	, Sùng g Phài , Căn Câu.		nhân dân.
9	Cử tri Thà o A Sử - Bản Gia Khâu 1: Đề nghị đầu tư xây dựng g sân vận động g xã Sùng g Phài đề Nhâ	Đã giải quyết UBND thành phố đã trả lời rõ đến cử tri: Hiện tại theo quy hoạch sử dụng đất khu vực xã Sùng Phài không có quy hoạch sân vận động xã. Do vậy đề nghị xã Sùng phải tổ chức các hoạt động vui chơi cho Nhân dân vào các dịp lễ, tết tại nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các bản và khu vực điều hành bản du lịch Gia Khâu 1.	Đã giải quyết Qua giám sát, hiện nay xã Sùng Phài chưa quy hoạch h được sân vận động nên chưa thể đầu tư

<p>n dân xã có khu vui chơi, nhất là vào dịp lễ, tết.</p>		<p>sân vận động được.</p>
<p>10 Cử tri Lý Thị Lữ - Bản Gia Khâu 1: Tro ng năm 2022 gia đình có ngư ời</p>	<p>Đã giải quyết Trung tâm Y tế thành phố đã cử cán bộ trực tiếp xuống gia đình cử tri Lý Thị Lữ, trú tại Bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu. Qua gặp gỡ, trao đổi với cử tri Lý Thị Lữ mẹ của bệnh nhân Sùng Thị Ly 14 tuổi, trú tại Bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài đã chia sẻ là những ý kiến mà cử tri có ý kiến với đại biểu HĐND đi tiếp xúc là những bức xúc nhất thời do chờ lâu mà cán bộ y tế không cho chuyên tuyến dẫn sự hiểu lầm giữa hai bên và cử tri đề nghị cán bộ tại khoa khám bệnh cần rút kinh nghiệm trong việc ứng xử và giải thích mềm mỏng và rõ ràng hơn để cho bệnh nhân hiểu, cử tri cũng đã rút lại ý kiến và thông cảm với chia sẻ với điều kiện khó khăn của Trung tâm Y tế thành phố. Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố đã nghiêm túc rút kinh nghiệm tại cuộc họp giao ban cơ quan và yêu cầu trưởng, phó, phụ trách các khoa, phòng và Trạm y tế xã, phường triển khai đến toàn thể viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức và quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và tiếp tục củng cố công tác khám bệnh, chữa bệnh để phục vụ Nhân dân được tốt hơn trong thời gian tới</p>	<p>Đã giải quyết t Qua giám sát, cử tri Lý Thị Lữ đã nhất trí với ý kiến trả lời của</p>

con bị ôm nặng, gia đình có ngu yện vọng g đưa con đi chữ a bệnh h tại bệnh h viện đa khoa a tỉnh Lai Châu và làm thủ tục chu		trung tâm y tế thành phố.
--	--	---------------------------------------

yên
tuyế
n
như
ng
các
bác
sĩ
của
Tru
ng
tâm
y tế
Thà
nh
phố
khô
ng
đồn
g ý,
gây
bức
xúc
cho
gia
đình
. Đề
nghị
trả
lời
làm
rõ.

<p>1 1</p> <p>Cử tri Giàng A Lữ - Bản Suối Thà u: Dự án đườ ng điệ nh Làn g Giả ng đã thực hiện xon g nhiề u năm nay như ng văn chư</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Điện lực thành phố xin tiếp thu ý kiến của cư tri Giàng A Lữ và sẽ thực hiện đấu nối tuyến đường điện hạ thế cấp cho khu vực Làng Giàng xong trước ngày 08/02/2023. Điện lực thành phố cũng đề nghị UBND xã Sùng Phài phối hợp tuyên truyền các hộ gia đình khu vực Làng Giàng có nhu cầu di chuyển hòm công tơ, dây khách hàng qua quầy giao dịch của Điện lực thành phố để đăng ký thủ tục di chuyển theo đúng quy định của ngành điện.</p>	<p>Đã giải quyế t</p>
--	--	--

<p>a đượ c đầu nối điện . Đề nghị Điện n lực sớm đầu nối điện để Nhâ n dân chư yên côn g tơ sang cột mới.</p>		
<p>1 2 Cử tri Chế o A Cáo - Bản</p>	<p>Đã giải quyết Điện lực thành phố đã phối hợp cùng cử tri Chèo A Cáo đi khảo sát thực tế khu vực bản Sin Chải. Qua kết quả khảo sát hiện các hộ gia đình sử dụng điện từ vị trí cột cuối đến hộ xa nhất khoảng từ (180-200)m đang sử dụng cột tre, cột sắt. Do khu vực bản Sin Chải đường giao thông liên bản nhỏ, có nhiều điểm cua nếu thực hiện đầu tư đường điện hạ thế thì dây dẫn sẽ cắt qua rất nhiều mái nhà của các hộ gia đình gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như không đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành sau này. Vì vậy ngành điện sẽ không thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng phạm vi cấp điện tại khu vực bản Sin Chải.</p>	<p>Đã giải quyết t</p>

<p>Sin Chả i: Đề nghị Điệ n lực thàn h phố tiếp tục bổ sung thê m các cột điện , hiện nay các cột điện ở tron g bản thư , Nhâ</p>		
--	--	--

	<p>n dân kéo điện bị võn g, gây mất an toàn .</p>		
	<p>PH UỜ NG QU YẾ T TH ẮN G</p>		
<p>1 3</p>	<p>Cử tri Già ng Văn Sáy – Bản Nậ m Loỏ</p>	<p>Đã giải quyết Trong năm 2022 thành phố đã sửa chữa 02 bóng điện theo kiến nghị cử tri; 02 bóng còn lại đề nghị UBND phường Quyết Thắng sửa dụng nguồn kinh phí đã được giao hoặc vận động nhân dân sửa chữa bằng nguồn xã hội hóa</p>	<p>Đã giải quyế t</p>

<p>ng 1: Đề nghị sửa chữ a, thay thế 04 bón g điện chiế u sáng đã bị hỏn g trên địa bàn bản Nậ m Loỏ ng 1 – phư ờng Quy ết</p>		
--	--	--

Thủ ng, cụ thể: 01 bón g trướ c cửa nhà văn hóa của bản; 01 bón g trướ c cửa gia đình Ông Sẻ Văn Sư; 01 bón g gàn gia đình		
--	--	--

<p>Ông Già ng Văn Lét; 01 bón g, gân gia đình ông Hoà ng Văn Xử ng.</p>		
<p>1 4 Cử tri Ngô Tha nh Huy ền – Bản Nậ m Loỏ ng 1: Thá ng 01</p>	<p>Đã giải quyết Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Bà Ngô Thị Huyền bản Nậm Loỏng 1 đề nghị giải quyết chi trả tiền giải phóng mặt bằng. UBND thành phố Lai Châu đã chỉ đạo TTPTQĐ thành phố chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, UBND phường Quyết Thắng, trưởng bản Nậm Loỏng 1 đã làm việc với hộ gia đình ông Nùng Văn Dũng, hộ gia đình bà Ngô Thanh Huyền vào các ngày 23/02/2023; 27/3/2023; 03/4/2023; 21/4/2023 tại UBND phường Quyết Thắng. Ngày 27/03/2023, UBND thành phố đã có công văn số 713/UBND-TTPTQĐ trả lời ý kiến của công dân; ngày 28/04/2023, UBND thành phố đã có công văn số 1080/UBND-TTPTQĐ trả lời ý kiến của công dân; Tại Công văn số 1080/UBND-TTPTQĐ ngày 28/04/2023 UBND thành phố Lai Châu đã trả lời rõ nội dung, trình tự thủ tục thu hồi đất gia đình Ông Nùng Văn Dũng theo đúng quy định của pháp luật và Luật Đất đai.</p>	<p>Đã giải quyế t</p>

<p>năm 201 8, gia đình tôi có mua một mảnh đất nông nghĩ ệp tại bản Nậm Loỏ ng 1 với diện tích 270 0m² và đã canh tác từ thời điể</p>		
--	--	--

m
đó
đến
nay.
Tuy
nhiê
n,
sau
hai
lần
giải
tỏa
(thá
ng
1/20
19
và
thán
g
3/20
22),
đơn
vị
chi
trả
tiền
đền
bù
giải
phó
ng
mặt
bằng

<p>đều trả cho chủ cũ. Gia đình đã gửi 02 lần đơn đề nghị UB ND thàn h phó xem xét, giải quyết t như ng đến nay vẫn chưa đượ c giải</p>		
---	--	--

	<p>quyết t. Đề nghị UB ND thàn h phó sớm giải quyết t cho gia đình .</p>	
<p>1 5</p> <p>Cử tri Đặn g Thị Tổ Nga - Bản Séo Làn Tha n: Kiế n nghị 1:</p>	<p>Đang giải quyết Hiện tại đã đồ tằm đơn dự kiến đầu tháng 6/2023 sẽ lắp đặt.</p>	<p>Đã giải quyết t</p>

Đề
nghị
thàn
h
phố
xem
xét
làm
nắp
công
rãnh
tại
khu
dân
cư
sau
Điện
lực
Thà
nh
phố
để
khắc
phục
tình
trạn
g
sau
mỗi
trận
mưa
to
đất

<p>hai bên rãnh tràn xuồ ng gây tắc, ngập và ngu y hiể m cho ngư ời tha m gia giao thôn g</p>		
<p>PH UỜ NG QU YẾ T TIẾ N</p>		

<p>1 6</p> <p>Cử tri Hoàng Mạnh Hùng – Tổ dân phố số 5:</p> <p>Tình trạng thanh thiếu niên chưa đến tuổi điều khiển xe máy có phân khối lớn, lạng lách, đánh</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Công an thành phố với chức năng, địa bàn, tuyến đường được giao, từ đầu năm 2022 đến nay đã chủ động trong hoạt động tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 1.298 phương tiện vi phạm các quy định của Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 383 phương tiện, 516 giấy tờ các loại; xử phạt vi phạm hành chính 1.151 trường hợp, nộp phạt ngân sách Nhà nước số tiền hơn một tỷ đồng; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 177 trường hợp. Trong đó, đã lập biên bản xử lý 107 trường hợp lừa tuổi thanh thiếu niên dưới 18 tuổi vi phạm các quy định của Luật giao thông đường bộ, phạt tiền 68 trường hợp = 46.975.000đ (<i>Bốn mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi năm nghìn đồng</i>), phạt cảnh cáo 39 trường hợp; đặc biệt đã phát hiện, lập biên bản xử lý 05 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm hành vi: "Lạng lách, đánh võng trên đường bộ trong đô thị", "điều khiển xe chạy bằng một bánh đôi với xe hai bánh". Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông đường bộ và tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ tới tất cả các cấp học, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn.</p> <p>Trong thời gian vừa qua, trước tình trạng thanh thiếu niên chưa đến tuổi điều khiển xe máy có phân khối lớn, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và các hành vi vi phạm khác. Công an thành phố đã chủ động xây dựng các kế hoạch phối hợp bảo đảm TTATGT, phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố; Kế hoạch về cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023 của lực lượng Cảnh sát giao thông. Theo đó Công an thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng gồm Cảnh sát giao thông – trật tự, Cảnh sát hình sự, Công an xã, phường tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính được quy định trong Luật giao thông đường bộ, nhằm giữ gìn, bảo đảm tốt trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.</p>	<p>Đã giải quyết</p>
---	---	-----------------------------

võng , đèo ba, khôn g đội mũ bảo hiểm , dàn hàng ngan g trên đườ ng gây nguy hiểm cho ngư ời tham gia giao thôn g, đề nghị lực lượn g Côn g an thàn		
---	--	--

<p>h phó tăng cườn g tuần tra, xử lý.</p>		
<p>1 7 Cử tri Lý Trọ ng Vin h – Tổ dân phố số 1: Khu đất cạnh đườ ng Tôn Đức Thắ ng – tổ 1 – phư</p>	<p>Đã giải quyết Tại báo cáo số 1829/BC-UBND ngày 06/7/2023 (<i>Báo cáo bổ sung</i>) Khu đất cử tri có ý kiến theo quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, được quy hoạch 01 phần là đất ở đô thị và 01 phần được quy hoạch là đất khuôn viên cây xanh, khu vui chơi giải trí. Theo quy hoạch chung đô thị được phê duyệt tại quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt điều chỉnh đồ án chung đô thị thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035 được quy hoạch 01 phần đất ở và 01 phần được quy hoạch đất cây xanh. Như vậy theo quy hoạch sử dụng đất được thực hiện đến năm 2030 và quy hoạch chung đô thị được thực hiện đến năm 2035. - Đến nay, khu đất cử tri kiến nghị chưa có dự án đầu tư, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố. Do đó, người sử dụng đất vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013 trong đó có việc cấp giấy CNQSD đất. Việc chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 52 của Luật đất đai năm 2013, đối với phần diện tích đất được quy hoạch vào mục đích đất ở thì người sử dụng đất được thực hiện đăng ký kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Đối với phần diện tích không được quy hoạch vào mục đích đất ở thì người sử dụng đất phải chấp hành sử dụng đất theo mục đích đã được công nhận, cấp giấy CNQSD đất và không được chuyển mục đích sử dụng đất.</p>	<p>Đã giải quyết</p>

ờng
Quy
ết
Tiến
đã
quy
hoạc
h
treo
kho
ảng
từ
năm
201
4
đến
nay.
Đề
nghị
trả
lời
cho
Nhâ
n
dân
biết:
Dự
án
có
triển
khai
thực
hiện

hay
khô
ng,
quy
hoạc
h
đến
khi
nào?
Nếu
khô
ng
thực
hiện
nữa,
đề
nghị
tạo
điều
kiện
cho
ngư
ời
dân
đượ
c
làm
giấy
chứ
ng
nhậ
n
quy

ên sử dụng g đất, chu yên đôi mục đích sử dụng g đất.		
--	--	--